

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 20/11/2021

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng cao, trung bình các quận, huyện đều ghi nhận trên 100 ca mỗi ngày, hôm nay, Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 336-CV/TU thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong công tác quản lý cách ly y tế F1 tại nhà và quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố. Theo đó, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo thành phố, Ban Chỉ đạo quận, huyện khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch, cụ thể: theo dõi việc triển khai kế hoạch cho phép F1, F0 được cách ly, điều trị tại nhà; triển khai thành lập các Đội y tế lưu động để kịp thời hỗ trợ các địa phương có số lượng lớn F1, F0 điều trị tại nhà; hướng dẫn việc chăm sóc, điều trị đối với F0 được cách ly, điều trị tại nhà; chuẩn bị đầy đủ thuốc, thiết bị y tế cơ bản cho việc điều trị tại nhà; thực hiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị để kịp thời chuyển viện đối với các trường hợp có dấu hiệu bệnh chuyển biến nặng; UBND quận, huyện kịp thời bóc tách các trường hợp F0, phân loại để có biện pháp quản lý, điều trị cho phù hợp, phát huy giám sát của cộng đồng đối với từng trường hợp F1, F0 được cách ly, điều trị tại nhà.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tạo sự ổn định, an tâm, tin tưởng trong Nhân dân.

Thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh công tác xét nghiệm trọng điểm tại các khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong ngày 20/11/2021 tính đến 18 giờ 00, thành phố ghi nhận 508 trường hợp nhiễm mới, 277 bệnh nhân được điều trị khỏi. Đồng thời, thành phố triển khai nhanh chóng việc tiêm chủng vắc xin cho người dân, tính đến nay có 1.563.310 liều vắc xin COVID-19 đã tiêm cho các đối tượng; trong đó, số người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 là 903.708 người, đạt tỷ lệ 96,4%; được tiêm mũi 2 là 649.602 người, đạt tỷ lệ 68,5%. Hiện nay, thành phố Cần Thơ vẫn tiếp tục đồng loạt triển khai tiêm chủng vắc xin diện rộng trên

toàn địa bàn thành phố và chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi, nhằm đảm bảo hoàn thành sớm nhất kế hoạch tiêm chủng đã đề ra.

Việc triển khai tiếp nhận thông tin phản ánh về tình hình dịch bệnh COVID-19 của các tổ chức, cá nhân qua tổng đài 1022 đã phát huy hiệu quả, đến nay đã tiếp nhận được 8.491 phản ánh (riêng trong ngày 20/11/2021 nhận được 27 phản ánh). Nội dung phản ánh của người dân chủ yếu hỏi về quy định di chuyển từ các tỉnh về thành phố Cần Thơ và ngược lại; hỗ trợ khó khăn; việc tiêm vắc xin; phản ánh các nguy cơ về dịch bệnh...

Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai khẩn trương, chặt chẽ thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố. Ngoài ra, cả hệ thống chính trị thành phố, các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội góp phần cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo kịp thời đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Để việc chuyển tải thông tin công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố được nhất quán, thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu nêu gương trong việc khai thác, sử dụng Internet và mạng xã hội. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống các thông tin sai trái, bịa đặt trên mạng xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cả nước và thành phố hiện nay.

Với tinh thần “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”, thành phố kêu gọi cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố luôn bình tĩnh, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện tốt nguyên tắc 5K và tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19; tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, để từng bước thích ứng an toàn với trạng thái “bình thường mới”.